



## ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตามที่ ทันตแพทยสภาได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศทันตแพทยสภาฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศดังนี้

### ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

### ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือจนกว่าจะสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงถวัลย์รัตน์ โหละสุด ทันตแพทยสภา ชั้น ๕ อาคารสภาวิชาชีพ ซอยกระทรวงสาธารณสุข ๘ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

### ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

ใบรับรอง...

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันยื่นเอกสารและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม ข้อ ๗ (๕) แห่งระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

ง. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสถานที่สอบและในห้องสอบ
๓. เป็นหน้าที่ผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
๔. ต้องไปถึงสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้
๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งงดให้คะแนนก็ได้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดไม่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ หรือทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีเจตนาทุจริตในการสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรรยา)

เลขาธิการทันตแพทยสภา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
(แนบท้ายประกาศทันตแพทยสภา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๔ ราย

---

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวศศิธร เจือโร่ง
๒	๐๐๕	นายอภิภู สุนทรวุฒิกุล
๓	๐๓๖	นางอังคณา หุ่นวิจิตร
๔	๐๔๒	นางสาวอภิสรာ สอึ้งทอง

